
รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คร้ังที่ 5 /256๔ 

วันพุธท่ี  ๘ กันยายน  พ.ศ.256๔  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายชัยยุทธ โกละกะ   ประธานกรรมการสถานศึกษา 

2. นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์   กรรมการผู้แทนครู 
3. นายประทีป บุญชู   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

4. นายจิตกร สุวรรณมณี    กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. นายบุรฉัตร เทพนม    กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
6. นายเกรียงไกร โต๊ะหมัด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอนุรักษ์ ช่วยสุ้น   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
2. นายสุพจน์ วิชัยดิษฐ์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. พระสถาพร ฐานวโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
4. นางลัดดาวัลย์ สุภากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาววิลาวัลย์ สุบรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสนธยา นาคพรหม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสุจิตรา ชุมวระ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางศิริวิมล ช่วยรักษ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 2. นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 3. นางสาวสุทธิรัตน์  แซ่โคว้  นายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ 
 4. นายณรงค์ บัวแก้ว   ผอ.รพ.สต.ท่าทองใหม่ 
 5. นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์  ปลัด อบต.ท่าทองใหม่ 
 6. นายสมเกียรติ ต้ังเจริญ   ปลัดเทศบาลท่าทองใหม่ 
 7. นายประวิทย์ หนูคงนุ้ย   เจ้าพนักงานเทศบาลท่าทองใหม่ 
 ๘. นางสาวจณิตา บินล่าเต๊ะ  ลูกจ้างอำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 ๙. นางสาวอารดา หมื่นระย้า  เจ้าหน้าท่ี 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คร้ังที่ 5 /256๔ 

วันพุธท่ี  ๘ กันยายน  พ.ศ.256๔  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
.................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งนี้เป็นวาระเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ ซึง่ทางโรงเรียนมีข้อ
ราชการท่ีต้องดำเนินการ เพื่อรองรับการขอใช้สถานท่ีของโรงเรียนเป็นศูนย์พักคอยของตำบลท่าทองใหม่ 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ดำเนินงานของโรงเรียน
ด้วยดีมาโดยตลอด การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแจ้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้ปิดเรียนด้วยเหตุ
พิเศษ ตามคำส่ัง ศบค.จังหวัดและประกาศเขตพื้นท่ีควบคุมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวช้ีแจงว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นวาระเร่งด่วน เบ้ืองต้นได้แจ้งหนังสือ
เชิญประชุมให้คณะกรรมการรับทราบทางกลุ่มไลน์ ซึ่งคณะกรรมการหลายท่านติดภารกิจ แจ้งว่าไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้แต่เห็นชอบตามมติของที่ประชุมส่วนใหญ่ จากนั้นผู้อำนวยการชี้แจงให้ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ กล่าวเปิดการประชุมและเสนอช้ีแนะก่อนเสนอวาระประชุมต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  4 /256๔  เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 มติท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑. รูปแบบการจัดการเรียนสอนในปัจจุบันของโรงเรียน ใช้รูปแบบ  
 ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ (On hand)และ ออนดิมาน (On- Demand) และ

ติดต่อผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่ม 
 ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์(On hand)และออนดิมาน (On- Demand) 

และติดต่อผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่ม 
 ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์(On hand) ระบบออนไลน์(On-line)และ ออน

ดิมาน (On- Demand)  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
๒. การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน มีการมอบเงินสดให้นักเรียนวัน ๒๐ บาท เมื่อส้ินเดือนก็มอบ

ให้นักเรียน ๑ ครั้ง เมื่อก่อนเคยมอบเป็นเงินสดให้กับนักเรียน  แต่ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา เพิ่มมากขึ้น จึงมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครองโดยตรง   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๓. การมอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียนกำหนดมอบให้นักเรียนเป็นรายเดือน พร้อมกับการส่งมอบ

เอกสารการเรียนของนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ซึ่งมอบให้เป็นหน้าท่ีของคุณครูประจำช้ัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔. เงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท โรงเรียน ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

เรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 
  การขอใช้สถานท่ีอาคารเรียนของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เป็นศูนย์พักคอยของตำบลท่าทอง
ใหม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าทองใหม่ ได้ประสานมา  อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 
๐๔๑๖๓/๒๑๖๘ ลงวันท่ี  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นชอบให้โรงเรียน



สามารถอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรี ยนที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (ON-SITE) เป็น
โรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอย ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม  แต่ทั้งนี้โรงเรียน
ต้องนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนใน
สถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอย จึงเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน 
 นายชัยยุทธ โกละกะ ในฐานะกำนันตำบลท่าทองใหม่และ ประธานกรรมการสถานศึกษามอบหมายให้  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ นายณรงค์ บัวแก้ว กล่าวว่า ในสถานการณ์ของตำบล
ท่าทองใหม่นี้ ขณะนี้มีผู้ติดเช้ือเป็นจำนวนมากตอนนี้อยู่ท่ีริมน้ำ จำนวน 57 คน โรงเรียนบ้านบางสำโรง 99 คน 
ท่ีอยู่ร่วมกันดูแลท่ีบ้าน 49 คน  และท่ีเป็นปัญหาคือ คนท้องแก่ติดเช้ือ ฉะนั้นการท่ีจะให้ไปอยู่ท่ีริมน้ำ หรือบาง
สำโรงไม่สามารถทำได้เพราะจะเกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วยเอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแยกผู้ป่วยในลักษณะนี้
ออกมาเพื่อง่ายต่อการดูแล อนาคตเราจะต้องรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือแต่อยู่ในระดับสีเขียวกลับมาดูแล ก็มีความจำเป็น
ที่จะต้องมีพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วย ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ ได้ปรึกษา
กับนายกเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ผู้นำหมู่บ้าน และผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ในการขอใช้สถานที่และขอความเห็นชอบในมติที่ประชุมต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ไม่ขัดข้อง ทางปลัดเทศบาลตำบลท่าทองใหม่เสนอว่าจะขอเข้าใช้
อาคารที่เป็นพื้นที่โล่ง ก็คืออาคารไทรระย้า และอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร เรือนพ่อท่านชม สำหรับเป็น
พื้นท่ีของผู้ป่วย เพราะง่ายต่อการควบคุม ดูแลของเจ้าหน้าท่ี ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ นางสาว
สุทธิรัตน์ แซ่โค้ว กล่าวว่า ทางโรงเรียนไม่ต้องกังวัลเนื่องจากทางเทศบาลจะขอรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้ป่วยมาอยู่ ทางเทศบาลจะออกหนังสือขอใช้สถานท่ีสำหรับจัดต้ังศูนย์หักคอยผู้ป่วยโค
วิด-19 ให้กับทางโรงเรียน นอกจากนี้ค่าน้ำ ค่าไฟ ทางนายกแจ้งว่าจะต่อระบบน้ำ ระบบไฟจากเทศบาลมาเลย
โดยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน จะขอใช้แค่สถานท่ีเท่านั้น  
 มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น 
  
 
เลิกประชุมเวลา    12.00 น. 
 
 
 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางศิริวิมล ช่วยรักษ์)     (นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 
 


